



Đón bé RỒNG VÀNG hạnh phúc viên mãn



01/01/2023 - 31/03/2024

ĐĂNG KÝ NGAY

*Áp dụng khi đăng ký online và theo điều khoản riêng

ĐẶC QUYỀN RỒNG VÀNG



Ưu đãi từ 10% cho
tất cả các gói sinh

*Ưu đãi chỉ áp dụng khi đăng ký Online và theo điều khoản riêng của viện

QUYỀN LỢI HOÀN MỸ



Đội ngũ y bác sĩ lành
nghề theo dõi
xuyên suốt



Miễn phí tham gia
lớp học tiền sản



Hệ thống trang thiết bị
hiện đại đạt chuẩn ISO



Phòng sinh, phòng hậu
sản tiêu chuẩn, thoải mái



THÔNG TIN GÓI

Gói Vòng Tròn

Là gói sinh tiêu chuẩn cùng với đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao tại Hạnh Phúc – Gói Vòng Tròn mang đến bạn trải nghiệm vượt cạm cao cấp với mức chi phí hợp lý.

Gói Đoàn Viên

Trải nghiệm vượt cạm bình an và đón mừng thiên thần nhỏ cùng với bác sĩ yêu thích của bạn tại Hạnh Phúc.

Gói Hạnh Phúc

Với gói Hạnh Phúc, mẹ bầu sau sinh sẽ được chăm sóc toàn diện cùng với các dịch vụ đi kèm như massage, spa, tư vấn dinh dưỡng cho mẹ và bé,...

Gói Viên Mãn

Là gói sinh cao cấp bậc nhất tại Hạnh Phúc, mẹ & bé sẽ được trải nghiệm tất cả các dịch vụ chăm sóc và nghỉ dưỡng với tiêu chuẩn 5 sao.

THÔNG TIN GÓI SINH

NỘI DUNG	VUÔNG TRÒN	ĐOÀN VIÊN	HẠNH PHÚC	VIÊN MÃN
Chọn bác sĩ		√	√	√
Phòng sinh VIP			√	√
Lăn bóng trong phòng sinh			√	√
Xông hơi sàn chậu	1	1	1	1
Siêu âm trước khi xuất viện	√	√	√	√
Bồn thủy lực giảm đau			√	√
Massage kích sữa				1
Chiếu tia Plasma lạnh				1
Massage tăng sinh môn (Trước sinh)			√	√
Lớp tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ (Tư vấn)	√	√	√	√
Lớp nuôi con bằng sữa mẹ (Thực hành)	1	1	2	3
Massage cho Bé			1	2
Đo vàng da cho Bé				1
Chăm sóc bé tại phòng dưỡng nhi sau sanh		√	√	√
Bác sỹ đỡ sanh/ thực hiện phẫu thuật thăm khám 1 lần trong quá trình sanh	1	1	2	2
Bác sỹ Dinh Dưỡng khám & tư vấn dinh dưỡng (cho Mẹ và Bé)			1	1
Người thân vào phòng sinh		√	√	√
GÓI SINH ĐƯỜNG ÂM ĐẠO (VNĐ)	21,480,000	28,180,000	32,180,000	36,180,000
GÓI MỔ LẤY THAI LẦN ĐẦU (VNĐ)	31,980,000	38,680,000	42,680,000	46,680,000

THÔNG TIN PHÒNG NỘI TRÚ SẴN

LOẠI PHÒNG		THÔNG TIN CHI TIẾT	GIÁ (VNĐ)
1	PHÒNG 2 GIƯỜNG	Không được người thân ở lại ban đêm Sân phụ được phục vụ 3 bữa mỗi ngày	2,100,000
2	PHÒNG 1 GIƯỜNG TIÊU CHUẨN	Miễn phí 1 người thân ở lại (tối đa 3 ngày) Người thân được phục vụ 3 bữa mỗi ngày Sân phụ được phục vụ 3 bữa chính + 2 bữa phụ	4,300,000
3	PHÒNG HẠNG SANG	Miễn phí 1 người thân ở lại Người thân được phục vụ 3 bữa mỗi ngày Sân phụ được phục vụ 3 bữa chính + 2 bữa phụ mỗi ngày Spa : Massage đầu	4,900,000
4	PHÒNG CAO CẤP HẠNG SANG	Miễn phí 1 người thân ở lại Người thân được phục vụ 3 bữa mỗi ngày Sân phụ được phục vụ 3 bữa chính + 2 bữa phụ mỗi ngày Spa : Massage đầu + gội đầu Sofa bed	5,900,000
5	PHÒNG HẠNG SANG HƯỚNG SÔNG	Miễn phí 1 người thân ở lại Người thân được phục vụ 3 bữa mỗi ngày Sân phụ được phục vụ 3 bữa chính + 2 bữa phụ mỗi ngày Spa : Massage đầu + gội đầu Sofa bed	6,500,000
6	PHÒNG VIP	Miễn phí 1 người thân ở lại Người thân được phục vụ 3 bữa mỗi ngày Sân phụ được phục vụ 3 bữa chính + 2 bữa phụ mỗi ngày Xuất viện tại phòng Spa : Massage đầu + gội đầu + massage chân Sofa bed	7,900,000
7	PHÒNG VIP SUITE	Sofa bed Miễn phí 1 người thân ở lại Người thân được phục vụ 3 bữa mỗi ngày Sân phụ được phục vụ 3 bữa chính + 2 bữa phụ mỗi ngày Xuất viện tại phòng Spa : Massage đầu + gội đầu + massage chân + massage cổ vai gáy Quà tặng khi xuất viện	8,900,000
8	PHÒNG 1 GIƯỜNG HD (*)	(*) Phòng chăm sóc đặc biệt: Dành cho Sân phụ có tiền sản giật, cao huyết áp. Phòng có trang bị: máy thở oxy tường, máy hút nhớt, ... + Miễn phí 1 người thân ở lại (tối đa 3 ngày) + Người thân được phục vụ 3 bữa mỗi ngày + Sân phụ được phục vụ 3 bữa chính + 2 bữa phụ	4,900,000

TỔNG CHI PHÍ GÓI SINH



ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Đối tượng: Mẹ và bé có thể trạng sức khoẻ bình thường.

Thời gian: Từ tháng 11/2023 đến hết Tháng 03/2024.

Ưu đãi chỉ áp dụng khi đăng ký Online. Không áp dụng khi đăng ký offline tại viện.

Ưu đãi chỉ áp dụng trong khuôn khổ chương trình Thai Sản Rồng Vàng.

Quyền lợi cho mẹ & bé khi sử dụng Gói sinh:

DỊCH VỤ	SINH THƯỜNG	SINH MỔ
DÀNH CHO MẸ		
TRƯỚC SINH	<ul style="list-style-type: none"> Bác sĩ và hộ sinh khám theo dõi trong suốt quá trình chuyển dạ. Thời gian theo dõi giai đoạn tiền chuyển dạ sẽ được NHS và Bs theo dõi. Giai đoạn đau nhiều sẽ được đưa xuống phòng sinh để theo dõi tiếp và được Bs, NHS tư vấn thực hiện giảm đau nếu có yêu cầu. Xét nghiệm tiền sản và khám với Bs gây mê (Tính phí) Theo dõi tim thai và cơn gò tử cung. 	<ul style="list-style-type: none"> Bác sĩ và hộ sinh khám theo dõi trong suốt quá trình chuyển dạ. Theo dõi tại phòng sinh nếu chuyển từ sinh thường sang sinh mổ (tính phí). Xét nghiệm tiền sản và khám với Bs gây mê (tính phí) Theo dõi tim thai và cơn gò tử cung.
TRONG SINH	<ul style="list-style-type: none"> Áp dụng phương pháp da kề da (trường hợp mẹ và bé thể trạng thường). Được NHS tư vấn và hướng dẫn bú sữa mẹ, thực hiện cữ bú đầu tiên cho bé Chăm sóc theo dõi sát 2 giờ đầu sau sinh cho mẹ (trường hợp sinh thường). Thực hiện cắt dây rốn chậm. Được hướng dẫn xoa đáy tử cung làm co hồi tử cung tốt 	<ul style="list-style-type: none"> Theo dõi hồi sức sau sinh cho mẹ (trường hợp sinh mổ) $\leq 3h$. Áp dụng phương pháp da kề da (trường hợp mẹ và bé thể trạng thường) tối đa 90 phút. Được NHS tư vấn và hướng dẫn bú sữa mẹ, thực hiện cữ bú đầu tiên cho bé Chăm sóc theo dõi bé sát trong suốt quá trình da kề da với mẹ
SAU SINH	<ul style="list-style-type: none"> Bác sĩ Sản thăm khám hằng ngày. Nữ hộ sinh chăm sóc chuyên môn, vệ sinh và hướng dẫn vệ sinh tầng sinh môn hàng ngày Suất cơm đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho sản phụ. Hỗ trợ và hướng dẫn cách cho bé bú trong suốt quá trình nằm viện tối đa 4 lần Được học lớp hậu sản sau sinh về hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ và hướng dẫn tắm bé, cách chăm sóc bé sau khi xuất viện 	<ul style="list-style-type: none"> Bác sĩ thăm khám hằng ngày. Nữ hộ sinh chăm sóc hướng dẫn vệ sinh hằng ngày. Chăm sóc theo dõi và vệ sinh vết mổ. Suất cơm đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho sản phụ. Hỗ trợ và hướng dẫn cách cho bé bú trong suốt quá trình nằm viện (Tối đa 4 lần) Được học lớp hậu sản sau sinh về hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ và hướng dẫn tắm bé, cách chăm sóc bé sau khi xuất viện

Quyền lợi cho mẹ & bé khi sử dụng Gói sinh:

DỊCH VỤ	SINH THƯỜNG	SINH MỔ
DÀNH CHO BÉ	<ul style="list-style-type: none">• Bác sĩ nhi thăm khám hằng ngày.• Vệ sinh tắm bé hằng ngày (1 lần/ngày).• Tặng quà khuyến mại cho mẹ và bé trước khi xuất viện (Nếu có chương trình khuyến mại của bệnh viện)	<ul style="list-style-type: none">• Bác sĩ nhi thăm khám hằng ngày.• Vệ sinh tắm bé hằng ngày (1 lần/ngày).• Tặng quà khuyến mại cho mẹ và bé trước khi xuất viện (Nếu có chương trình khuyến mại của bệnh viện)

